



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๙๗๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับครูชาวต่างประเทศตามกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ /
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับองค์กรเจ้าของภาษา ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต และ
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒ / ว ๒๓๑๐
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ค่าจ้างครูชาวไทย ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าสอนพิเศษของสถานศึกษาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา โดยข้อ ๑ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่สอนเต็มเวลาให้สถานศึกษากำหนดอัตราค่าจ้างครูชาวต่างประเทศไม่เกินอัตราค่าจ้างที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นลำดับแรก หากไม่สามารถจัดหาได้ ให้พิจารณาอัตราค่าจ้างเพิ่มได้ตามความจำเป็น เหมาะสม ในอัตราไม่เกินเดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท และขอให้ส่งค่าใช้จ่ายที่เป็นการเฉพาะตัวของครูชาวต่างประเทศ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมหนังสือขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Visa) ค่าประกันชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรเจ้าของภาษาต่างประเทศในการจัดหาครูชาวต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของภาษา อาทิเช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส มาช่วยจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง และในการจัดหาครูดังกล่าวจะเป็นไปตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน ซึ่งตามข้อตกลงโรงเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับครูชาวต่างประเทศ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนการสอน การจัดหาที่พักที่ปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมหนังสือขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Visa) ค่าประกันชีวิต รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง แต่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศด้วยครูชาวต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของภาษาที่โรงเรียนได้รับการสรรหาภายใต้กรอบความร่วมมือที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้กับองค์กรเจ้าของภาษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอนุมัติให้โรงเรียนที่ได้ตอบรับครูชาวต่างประเทศจากการสรรหาภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับครูชาวต่างประเทศได้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยขอให้แนบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา) ประกอบการเบิกจ่ายเงิน หากกรณีบันทึกข้อตกลงเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีคู่ฉบับคำแปลเป็นภาษาไทยกำกับไว้ด้วย

/ อนึ่ง...

อนึ่ง การแสดงความจำนงขอรับครูชาวต่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้นำเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็น ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่นักเรียน
จะได้รับ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงิน / การขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง เพิ่มขึ้น ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ แผ้วพลสง)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๐ ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๑๒